

ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ข่าวสด

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2,262 ราคา 7 บาท

มหาวิทยาลัย - หน้า 7

หวังเกษมสุขวิช
รังสิตพล รว.ศก
นาธิการ เปลี่ยนแปลง
นโยบายทัศนทัศน์ โฉมใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ
เชิงรวม ชัยเป็นมหาวิทยาลัย
อภิมหาพิทยาลัย ปฏิวัติ
อาชญากรรมเชิงรวม
กิศิตคามนาโดยชัย
พลัน
นาอวิชา ด้า
แก้ว ประธานชมรม
สื่อมวลชนและนัก
ประชาสัมพันธ์
นายวิชาลี คารา
อน ที่ปรึกษาชมรม

กลุ่มพลังเชียงใหม่รายลูกชื่อ รัฐเบรกกยกลุ่ฐานะ'ราชภัฏ' สร้างใหม่'ม.แม่ฟ้าหลวง'

จับมือกับนายท้าว ไชยวงศ์ ประธานชมรมกศกรกระทรวง
วิศวะ เชียงราย ออกหนังสือเชิญแก่นักแสดงออกชน ทั้ง
ประธานหอการค้า เชียงราย และผู้บริหารเครือจักรภพ
วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยและรศ. เชียงราย นัดประชุมในวันที่ 10
ก.พ. ที่โรงแรมริชมอนด์ เชียงราย เพื่อหารือกรณีการ
วิศวะประกาศไม่ไทยกระทรวงศึกษาธิการ เชียงราย
เป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายวิชาลี คุณภักดิ์ อดีตประธานคณะกรรมการ
รศ.มหาวิทยาลัยและรศ. เชียงราย กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
หากจะมีการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นใหม่
โดยคงสถานบรรพชาภิบาล เชียงรายไว้ ก็เป็นกรณี เพราะ
ช่วงที่มีการก่อสร้างมหาวิทยาลัย ก็มีมติของบรรพชาภิ
บาลรับนักศึกษานานแล้ว แต่ขาดองค์สร้างใหม่หรือใช้
พื้นที่ของบรรพชาภิบาล เชียงราย ประมาณ 10 ปี คง
ไม่ไหว ในเมื่อรัฐบาลบอกว่าไม่มีงบประมาณ เราจึง
เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ เชียงราย และทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันพิจารณาเรื่องนี้ ก็ต้องประชุม
หาข้อสรุปว่า จะเรียกร้องกันต่อไปจะอย่างไร จะขอ
ฐานะสถานบรรพชาภิบาลหรือจะแยกกันที่รัฐบาลว่า

"ภายในสถานบรรพชาภิบาลอันเป็นสถานศึกษา
ฝ่าย ฝ่ายข้าราชการพลเรือน หรือพลเรือนสามารถ
อยู่ร่วมกับมหาวิทยาลัยได้ แต่พออาจารย์กรมคป. ไม่
สามารถอยู่ร่วมกับมหาวิทยาลัยได้ จึงเกิดการคิดค้นกัน
ภายใน" นายวิชาลีระบุ

ในการประชุมวันที่ 10 ก.พ.นี้ ศก.ท.จะจัดประชุม
ร่วมด้วยอีกหลายท่าน เพื่อช่วยกันกำหนดกรอบ
ในการผลักดัน ถ้ารัฐบาลจะสร้างมหาวิทยาลัยใหม่ ต้อง
กำหนดให้พื้นที่สร้างจะสร้างเมื่อไร พ.ร.บ.ใหม่จะผ่าน
เมื่อไร หาก พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยใหม่ยังไม่ผ่าน มีแต่
ความหวังสูงๆ แล้วๆ แล้ว ข้าราชการพลเรือนไม่ได้

ด้าน ศ.สุเทพ พงศ์วิวัฒน์ อธิการบดีสถาบัน
วิจัย เชียงราย ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องนี้แล้วแต่รัฐบาลจะ
กำหนด ทางสถาบันจะเสนออย่างไรก็ได้ แต่รัฐบาลอาจ
ทุกท่านก็เสียใจเหมือนกันที่โดนขังขัง เพราะก่อนหน้า
นี้เคยทำกันได้ในพื้นที่ของบรรพชาภิบาล เพื่อจะได้
อยู่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปศึกษาปริญญาโท ปริญญา
เอก เพื่อจะกลับมามีสถานะในมหาวิทยาลัย อย่างไว้คิด
ในเมื่อมันเป็นสถาบันวิจัย เชียงราย ขณะนั้น เราถือ
ว่ามีโอกาสสูงอยู่แล้ว นโยบายการดำเนินงานของสถาบัน
วิจัย เชียงรายก็คือกำหนดให้โดยคณะที่ปรึกษา
ราชภัฏ เชียงราย ชุมพร

ในปีการศึกษา 2540 สถาบันวิจัย เชียงรายจะเปิด
รับนักศึกษานานาชาติประจำภาค (กศ.บ.ป.) เหมือน
เดิม ไม่ขอเลิก ก่อนหน้านั้นเมื่อจะได้รับการยกระดับ
เป็นมหาวิทยาลัย ก็ต้องการนักศึกษานานาชาติ และมี



ต้องเป็นอย่างไรก็ดี ประกาศรับนักศึกษาภาค กศ.บ.ป.
เรียนเสาร์-อาทิตย์เหมือนเดิม และจะปรับปรุงคุณภาพ
ให้ทำงานรับใช้ชาติและท้องถิ่นให้ได้นานที่สุด ตรงนี้
เป็นที่ภาคภูมิใจของบรรพชาภิบาลและโลกทั้งปวง ที่ได้ให้
โอกาสทำงานแล้ว ได้มีโอกาสศึกษาต่อบริบทคุณวุฒิให้
สูงที่สุดเป็นปริญญาตรีและปริญญาโท

"จะมีการเรียกร้องคือไปให้กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือไม่ว่า กรณีในเรื่องของกรมวิ
ทยาการศึกษาระดับสูงไม่เอาหรือหรืออะไรก็ได้" อธิการ
บดีกล่าวในที่ประชุม

สำหรับเบื้องหลังการยื่นขอยกระดับสถานบัน
วิจัย เชียงรายนี้ นางกนกฉา ชัยธวัชพร รองโฆษกประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะกรรมการก
องการศึกษาธิการเมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมาน่า ที่ประชุมได้
พิจารณาเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เสนอโดยทบวงมหาวิทยาลัย มีมติให้คงสถานบันวิจัย
เชียงใหม่ไว้ตามเดิม ส่วนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ตั้ง
ใหม่โดยทบวงมหาวิทยาลัยดำเนินการ และร.ท.ทบวง
จะเวลาปรับปรุง พ.ร.บ.ใหม่ 1 เดือน รูปแบบการดำเนินงาน
จะเป็นลักษณะเดียวกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่ง
นายสุวิทย์ วิวัชศิลป์ รว.ศก.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานที่
ประชุมเสนอว่า หากไม่ยกมหาวิทยาลัยที่สร้างใหม่ให้
จัดสร้างวิทยเขตที่ตนเองมีบ้านพักใกล้ราชการ การพิจารณา
เงินต้นคืนก็ไม่ให้อยู่ในกรอบของข้าราชการหรือ
เพื่อเป็นการจูงใจ

การบริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะประกอบด้วย
สถานมหาวิทยาลัย ภาควิชาการ วิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
กำหนดให้เป็นเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ แต่ให้มี
สถานะที่ไม่เหมือนมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมหาวิทยาลัย
ยังมีอำนาจเรื่องการเงิน การจัดสรรผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องนำผลกำไรส่งกระทรวงการคลัง มหาวิทยาลัยต้อง
สามารถถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพย์สินได้ การบริหาร
งานบุคคลไม่ถือเป็นข้าราชการ แต่ได้รับสิทธิประโยชน์
โดยใจอกตามทบวงระดับแล้ว

นายสุวิทย์เคยมีเรื่องนี้ว่า ที่ประชุมคัดค้านการยก
วิทยฐานะสถานบันวิจัย เชียงราย ชัยเป็นมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เนื่องจากกระทรวงไม่ใช่ออกแบบคุณศึกษา

ทั้งนี้เห็นชอบหมายให้ทบวงมหาวิทยาลัยไปจัดการ
สถานที่ สำหรับงบประมาณให้ทบวงฯจัดตั้งใน
ประมาณปี 2541 หากเป็นไปได้ให้เร่งก่อสร้างในเดือน
ก.ค. 2541 เพื่อให้เสร็จทันเปิดรับนักศึกษาได้ในปี
2542 ซึ่งมหาวิทยาลัยแล้วควรสร้างขณะนี้ก็คือ อาคารที่
อาคารที่สามารถใช้งานได้ หากอีก 10 ปี จะต้องมี
สร้างใหม่ก็อาคารที่ทำได้ คณะกรรมการเห็นด้วยกับ
ความคิดนี้

ด้าน ศ.วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย กล่าว
ว่า ภารกิจที่กรม.มีมีจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทบวงฯได้เตรียมร่าง พ.ร.บ.เป็น 2 แนวทางคือ ฐานะ
สถานบันวิจัย เชียงราย และจัดตั้งใหม่ หากจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อจัดตั้งใหม่ทบวงฯการฐานะ ทบวงฯก็
จัดตั้ง หรือจะดำเนินการต่อไป โดยให้จัดตั้งร่าง พ.ร.บ.
ใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว สาระสำคัญคือ เป็นมหา
วิทยาลัยในกำกับรัฐบาล มีระบบบริหารงานที่สอดคล้อง
สนองความต้องการของท้องถิ่น เพื่อสอดคล้องกับนโยบาย
พัฒนาภาคอีสาน เน้นการรองรับขยายตัวภาคเหนือ
และโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ บริหารงานในรูปแบบ
วิชา มีประมาณ 4-5 สำนักวิชา

สำหรับสถานที่ตั้ง ขณะนี้ไม่มีสถานที่ดินจัดตั้ง 4 แห่ง
ร.ท.ทบวงมหาวิทยาลัยจะเดินทางไปดูพื้นที่ในวันที่ 21
ก.พ. นี้ งบประมาณก็ไม่มีปัญหา คณะกรรมการเสนอขอ
งบจัดตั้งปี 2541-2544 เป็นงบประมาณ 3
พันล้านบาท คาดว่าจะเสร็จก่อนเปิดศึกษาได้ในปีการศึกษา
2543

ที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นมหาวิทยาลัย
นำในภูมิภาคนี้ยกแห่งต่อไป ปลัดทบวงฯระบุ

ทวีศักดิ์ วัชรจินาพันธ์